



ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ฉบับที่ ๕/๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดการ และขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(ฉบับแก้ไข)

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกกำหนดการ และขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในเอกสารแนบท้ายประกาศ และได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดการ และขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับแก้ไข) ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๕ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอแก้ไขกำหนดการ และขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในลำดับที่ ๖ - ๙ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน “กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับแก้ไข)” ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต)
ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ฉบับที่ ๕/๒๕๖๐
กำหนดการ และขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับแก้ไข)

ลำดับที่	ขั้นตอน	รายละเอียด	วันที่และเวลา	สถานที่
๖	ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี แลกงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี แลกงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหา และเปิดโอกาสให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยเข้ารับฟังด้วย	วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (นำเสนอคนละ ๒๐ นาที ตอบคำถาม ๒๐ นาที รวม ๔๐ นาที)	ณ ห้องประชุมสำเภาทอง ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย http://www.rmutsv.ac.th/ และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ไปทุกพื้นที่ (พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา วิทยาลัยรัตภูมิ วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช หุ่นใหญ่ ใสใหญ่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ) (รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)

ลำดับที่	ขั้นตอน	รายละเอียด	วันที่และเวลา	สถานที่
๗	คณะกรรมการสรรหา อธิการบดีประชุมพิจารณา กลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรง ตำแหน่งอธิการบดี	(๗.๑) พิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีอย่างน้อย ๒ ชื่อ แต่ไม่เกิน ๓ ชื่อ (๗.๒) จัดทำบัญชีรายชื่อเรียงตามลำดับตามตัวอักษรเพื่อ เสนอสภามหาวิทยาลัย พร้อมประวัติ ผลงาน นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	ณ ห้องประชุมยางนา ชั้น ๒ อาคาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๘	คณะกรรมการสรรหา แจ้งผล การพิจารณากลั่นกรอง และ แจ้งกำหนดการแถลงนโยบาย ฯลฯ ต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จากคณะกรรมการสรรหา และต่อสภามหาวิทยาลัย	(๘.๑) แจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรง ตำแหน่งอธิการบดี ต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการสรรหา พร้อมแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่สำหรับแถลงนโยบาย ฯลฯ ต่อสภา มหาวิทยาลัย (๘.๒) รายงานผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรง ตำแหน่งอธิการบดี พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูล ต่างๆ ตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา ต่อสภา มหาวิทยาลัย	วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	- แจ้งผลทางโทรศัพท์ - แจ้งผลทางอีเมล - ประกาศทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
๙	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการสรรหา แถลงนโยบาย ฯลฯ ต่อสภา มหาวิทยาลัย และการ พิจารณาของสภา มหาวิทยาลัย	(๙.๑) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา แถลงนโยบาย แผนการบริหารและการจัดการ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย (๙.๒) สภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกเสียงลงมติเลือก ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี	วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	ห้องประชุมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา